



## ข่าวประชาสัมพันธ์

### ประกาศจากเวอร์จิน แอ็คทีฟ เกี่ยวกับกรณีทฤษฎีพัฒนา

ประเทศไทย, 12 มิถุนายน 2560 – เวอร์จิน แอ็คทีฟ  
ได้ทราบถึงข่าวเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนา  
และรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากถึงสถานการณ์นี้

เวอร์จิน แอ็คทีฟ ประเทศไทย รู้สึกเห็นใจสมาชิกทฤษฎีพัฒนา  
ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี และยินดีต้อนรับสมาชิกทฤษฎีพัฒนา  
ให้เข้าใช้บริการที่เวอร์จิน แอ็คทีฟ ในกรุงเทพฯ ได้**ฟรีทุกสาขา**  
เพียงแสดงบัตรสมาชิก

ซึ่งอาจมีเงื่อนไขในการเข้ารับบริการเพื่อไม่ให้กระทบการใช้บริการของสมาชิก  
เวอร์จิน แอ็คทีฟ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

วันนี้ เวอร์จิน แอ็คทีฟ

ได้เสนอให้อุตสาหกรรมพัฒนาและสุขภาพในประเทศไทยร่างข้อปฏิบัติขึ้นมา  
เพื่อปกป้องผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค  
ข้อปฏิบัตินี้ควรมีการตรวจสอบอย่างอิสระ  
และป้องกันไม่ให้สถานประกอบการพัฒนา

บังคับสมาชิกให้คงสภาพสมาชิกอย่างน้อยเป็นเวลา 12 เดือน  
และไม่บังคับให้จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นจำนวนมากเกินสมควร

และเพื่อให้ข้อปฏิบัตินี้มีผลบังคับใช้อย่างรวดเร็ว เวอร์จิน แอ็คทีฟ  
จะติดต่อสถานประกอบการพันธมิตรอื่น ๆ  
เพื่อร่วมกันหาหรือถึงแนวทางปฏิบัตินี้

เวอร์จิน แอ็คทีฟ เป็นหนึ่งให้ผู้นำด้านพัฒนาระดับโลก  
เป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีเงินทุนจำนวนมาก โดย Brait ได้ลงทุนกิจการในปี  
2015 ด้วยมูลค่ามากกว่า 7 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันเวอร์จิน แอ็คทีฟ มี 5  
สาขาในประเทศไทย ได้แก่ เอ็มโพร์ ทาวเวอร์, เอ็มควอ์ทีียร์, เซ็นทรัล  
พลาซ่า เวสต์เกต, สยามดิสคัฟเวอรี และเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์  
และจะขยายอีก 15 สาขาภายใน 5 ปีข้างหน้า เวอร์จิน แอ็คทีฟ  
มีแพ็คเกจสมาชิกให้เลือกหลากหลายและไม่เก็บค่าบริการล่วงหน้า

เซอร์ ริชาร์ด แบรมสัน ผู้ก่อตั้งเวอร์จิน กรุ๊ป กล่าวว่า  
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องการพัฒนาและสุขภาพกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว  
และผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบยังเดินทางลงทุนสร้างคลับใหม่ ๆ  
และมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้แก่สมาชิกเสมอ  
ทำให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น  
ขณะเดียวกัน ก็มีผู้ประกอบการที่ไม่รับผิดชอบซึ่งทำให้วงการนี้เสียชื่อเสียง  
การกระทำแบบนี้ควรจะหยุดลง  
และเรากำลังร่างข้อเสนอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต”

####

เกี่ยวกับ เวอร์จิน แอ็คทีฟ

เวอร์จิน แอ็คทีฟ เปิดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2542 เวอร์จิน แอ็คทีฟ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเวอร์จินที่ก่อตั้งโดย เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ปัจจุบันเวอร์จิน แอ็คทีฟเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน จาก 250 คลับที่ตั้งอยู่ในสิบประเทศ ในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นาไมเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และสิงคโปร์) เป้าหมายของเวอร์จิน แอ็คทีฟ คือทำให้คนไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของการออกกำลังกายได้ด้วยบริการชั้นนำ อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สุด สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคลับเวอร์จิน แอ็คทีฟ อุปกรณ์ และอัตราค่าบริการได้ที่ [www.virginactive.co.th](http://www.virginactive.co.th) หรือ [facebook.com/virginactivethailand](https://facebook.com/virginactivethailand) หรือ [www.virginactive.com](http://www.virginactive.com) สำหรับข้อมูลของคลับทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร .02 252 5699 แฟกซ์ 02 252 5698

ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969, วศินี อ่องจรีต 086 559 9198, กัญทิมา วรรณรัตน์ 087 337 7788